

**รายงานการประชุม**  
**สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม**  
**สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2552 ครั้งที่ 1**  
**วันที่ 26 มิถุนายน 2552 เวลา 09.30 น.**  
**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม**  
**ผู้เข้าประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายกัมพล มีชัย	ประธานสภาฯ	กัมพล มีชัย	
2	นายราเชนทร์ ขนอม	รองประธานสภาฯ	ราเชนทร์ ขนอม	
3	นายพิชิต ภูกิตติกุล	เลขานุการสภาฯ	พิชิต ภูกิตติกุล	
4	นายประเสริฐ แก้วห่ม	ส.อบต.ม.2	ประเสริฐ แก้วห่ม	
5	นางสุกฤษี สมทรง	ส.อบต.ม.2	สุกฤษี สมทรง	
6	นายเสกสันต์ ประสิทธิ์	ส.อบต.ม.3	เสกสันต์ ประสิทธิ์	
7	นายอภิชาติ ทองสม	ส.อบต.ม.3	อภิชาติ ทองสม	
8	นายบรรเจ็ด ธารนุราช	ส.อบต.ม.4	บรรเจ็ด ธารนุราช	
9	นายฉัฐวุฒิ ทองใหญ่	ส.อบต.ม.5	ฉัฐวุฒิ ทองใหญ่	
10	นายบัญชา จริยะวัฒนา	ส.อบต.ม.5	-	ลา
11	นายชำนาญ รูปสะอาด	ส.อบต.ม.6	ชำนาญ รูปสะอาด	
12	นายอภิวัฒน์ เรืองทอง	ส.อบต.ม.6	-	ลา
13	นายวัชร วิชัย	ส.อบต.ม.7	วัชร วิชัย	
14	นายฉัตร กิ่งห้วย	ส.อบต.ม.7	ฉัตร กิ่งห้วย	
15	นายวีระพงษ์ เสนเรือง	ส.อบต.ม.8	วีระพงษ์ เสนเรือง	
16	นายพะเยาว์ รอดทัพ	ส.อบต.ม.8	พะเยาว์ รอดทัพ	
17	นายวันชัย ทองจันทร์	ส.อบต.ม.9	วันชัย ทองจันทร์	
18	นายโชคชัย เกิดคำ	ส.อบต.ม.9	โชคชัย เกิดคำ	
19	นายณรงค์ คงแก้ว	ส.อบต.ม.10	ณรงค์ คงแก้ว	
20	นายมนัส ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.11	-	ลา
21	นายรังษี ชุมชู	ส.อบต.ม.11	รังษี ชุมชู	
22	นายไพรัตน์ ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.12	ไพรัตน์ ใจเหมาะ	
23	นายขจร ไชไพล	ส.อบต.ม.13	ขจร ไชไพล	
24	นายจักรี งามโหม	ส.อบต.ม.13	จักรี งามโหม	
25	นายพิพัฒน์ มีเมือง	ส.อบต.ม.14	พิพัฒน์ มีเมือง	
26	นางสาวชุลีพร คงแก้ว	ส.อบต.ม.14	ชุลีพร คงแก้ว	

## ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายมนัส ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.11	-	ลา
2	นายอภิรักษ์ เรืองทอง	ส.อบต.ม.6	-	ลา
3	นายบัญชา จริยะวัฒนา	ส.อบต.ม.5	-	ลา

## ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายโชคชัย ทองสม	นายก อบต.	โชคชัย ทองสม	
2	นายกิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา	รองนายก	กิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา	
3	นายระบิล กิ่งอุบล	เลขานุการนายก	ระบิล กิ่งอุบล	
4	นายสมชาย ช่วยบรรจง	นายช่างโยธา	สมชาย ช่วยบรรจง	
5	ค.ต.สุชาติ นุ่นชูคัน	ผบ.หมู่ ป.ขนอม	สุชาติ นุ่นชูคัน	
6	นายธวัชชัย ไชยเทพ	ปลัด อบต.ขนอม	ธวัชชัย ไชยเทพ	
7	นายสามารถ ภัคศิริรัตน์	นิติกร	สามารถ ภัคศิริรัตน์	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เลขานุการสภาฯ

เรียนเชิญประธานสภาฯ จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอ่าน  
ประกาศอำเภอขนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2552 ด้วยอำเภอขนอมพิจารณา  
แล้วเห็นว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม มีความ  
จำเป็นต้องเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม  
เพื่อพิจารณา ร่าง แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553 – 2555 และเรื่อง  
อื่น ๆ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภา  
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพิ่มเติม  
จนถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) ประกอบกับข้อ 36 (3) ระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  
2547 นายอำเภอขนอม จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3/2552 มีกำหนด  
ไม่เกิน 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2552

นายกฤษณะ ณ สงขลา

ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8ว) รักษาราชการแทน

นายอำเภอขนอม

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม ขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1 ขอความร่วมมือสมาชิกประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง  
เป็นอาสาพัฒนา รุ่นที่ 62 รายละเอียดได้แจกเอกสารให้กับสมาชิกแล้ว  
จึงขอความร่วมมือด้วย

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

ประธานสภาฯ

ขอแก้ไขคำผิดในหน้าที่ 7 บรรทัดก่อนที่ประธานสภาฯ จะพูดจากคำว่าตาม  
ให้เป็นถาม และที่นายกพูดจากคำว่า นายกให้ตัด ก. ใ้ถ่อออกไป

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัย  
สามัญ สมัยที่ 2/2552 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2552 สมาชิกท่าน  
ใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมเชิญเสนอได้ ถ้าไม่มีจะขอมติเพื่อรับรอง

มติที่ประชุม

รับรอง 23 คน เต็มสภาฯ

ประธานสภาฯ	ต่อไปจะรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 สมาชิกท่านใดจะแก้ไขหรือเพิ่มเติมบ้างเชิญเสนอได้ ถ้าไม่มีจะขอมติเพื่อรับรอง
มติที่ประชุม	รับรอง 23 คน เต็มสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 3	<b>เรื่องพิจารณา</b>
ประธานสภาฯ	3.1 พิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ในหมวด 3 การจัดทำแผนพัฒนา ข้อ 18 แผนพัฒนาสามปี ให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน ก่อนงบประมาณประจำปี และข้อ 17 วรรคท้าย สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่น จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป ฉะนั้น จึงขอเชิญนายก มีท่าน ฌรัฐวุฒิ ทองใหญ่ ยกมือมีอะไรเสนอ
นายฌรัฐวุฒิ ทองใหญ่ ส.อบต.ม.5	มีข้อสงสัย คือ ไม่มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนทั้งหัวหน้าส่วนโยธาด้วยที่ไม่มีในห้องประชุม ฉะนั้น จึงให้ประธานสภาฯ ได้เรียกเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมด้วย
ประธานสภาฯ	ขอขอบคุณท่านฌรัฐวุฒิ ที่รู้จักสังเกต แต่เจ้าหน้าที่ทั้งสองท่านก็ได้ประสานมาเรียบร้อยแล้ว คือ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ไปอบรมโดยท่านปลัดเป็นผู้รับผิดชอบแทน ส่วนหัวหน้าส่วนโยธา มีนายช่างโยธา คือ นายสมชาย ช่วยบรรจง ได้เข้าประชุมแทนจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไปขอเชิญนายก
นายโชคชัย ทองสม นายก อบต.	ได้เสนอร่างแผนพัฒนา พ.ศ. 2553-2555 ต่อสภาฯ โดยขอให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายละเอียดในเอกสาร ร่าง แผนที่มีอยู่ที่สมาชิกแล้ว ซึ่งก่อนที่จะมาเป็น ร่าง แผนเล่มนี้ได้ผ่านคณะกรรมการมาทุกขั้นตอนแล้ว ซึ่งประชาชนและหลาย ๆ ฝ่ายที่ระเบียบกำหนดได้มีส่วนร่วมพร้อมทั้งสมาชิกสภาฯ ที่เป็นคณะกรรมการแต่ละชุดด้วย ซึ่งในร่างแผนก็ได้ครอบคลุมโครงการของแต่ละหมู่บ้านตามที่ประชามได้เสนอมาตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ มาเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น จึงขอเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ต่อสภาฯ เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาขอบคุณครับ

- ประธานสภาฯ ขอบคุณท่านนายก ต่อไปขอให้สมาชิกได้อภิปรายพิจารณา ร่างแผนพัฒนา สามปี แต่ก่อนที่สมาชิกจะอภิปรายขอเชิญปลัดได้พูดชี้แจงก่อน
- นายรัชชัย ไชยเทพ พูดถึงระเบียบการจัดทำแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2548 ซึ่งสมาชิกได้มีส่วนร่วมทุกท่าน เพราะได้ไปประชุมทำแผนแต่ละหมู่บ้านก่อน แล้วจึงประชุม ประชาคมตำบล แต่สมาชิกคงจะมีข้อสงสัยว่าในร่างแผนนี้วันนี้ที่ประชุม จะมีการแก้ไขได้หรือไม่ ซึ่งตามระเบียบจะแก้ไขได้เมื่อได้รับอนุมัติจาก สภาท้องถิ่นแล้ว โดยย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่จากประชาคมหมู่บ้าน ไปยัง ประชาคมตำบลและมาคณะกรรมการแต่ละชุด ซึ่งมีกำหนดอยู่ในหมวด 4 การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา ฉะนั้น ถ้ามีข้อ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ต้องรับร่างแผนนี้ก่อน แล้วเสนอคณะกรรมการ สนับสนุนการจัดทำแผนพร้อมทั้งเหตุผลและความจำเป็นแล้วเสนอต่อ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เมื่อคณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเสนอ ผู้บริหารต่อไปตามขั้นตอน
- นายวีระพงศ์ เสนเรือง ส.อบต.ม.8 พูดถึงร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553 – 2555 ว่ามีโครงการที่สมาชิกได้ เสนอเข้ามาครอบคลุมอยู่แล้วไม่น่าจะต้องแก้ไขอะไรอีกแล้ว และก็ได้ผ่าน คณะกรรมการมาทุกขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว
- นายฉัฐวุฒิ ทองใหญ่ ส.อบต.ม.5 พูดถึงตามที่ท่านปลัดได้พูดถึงการแก้ไข ร่างแผนนี้ ซึ่งบางส่วนน่าจะแก้ไข ได้เพราะผิดพลาดเป็นบางส่วน เช่น หน้า 42 ลำดับที่ 20 ความยาวไม่ใช่ 500 เมตร ต้องแก้ไขเป็น 1,000 เมตร และไม่ได้กำหนดการวางท่อไว้ ซึ่งมี 3 จุด และหน้า 43 ลำดับที่ 22 ไม่ใช่กว้าง 6.00 เมตร กว้างแค่ 5 เมตร วางท่อคู่ 2 จุด  $\varnothing$  30 เซนติเมตร จึงขอแก้ไขแก้ไ้ ขอขอบคุณครับ
- นายรัชชัย ไชยเทพ ปลัด อบต. ชี้แจงว่า การแก้ไขหมายถึงการเพิ่มโครงการซึ่งต้องผ่านประชาคมหมู่บ้าน แต่จากที่สมาชิกได้เสนอสามารถทำได้ เพราะร่างแผนนี้จะยังไม่ มีรายละเอียดของโครงการ รายละเอียดจะมีเมื่อทำแผนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี กรณีอย่างนี้ซึ่งมีโครงการอยู่แล้วสามารถแก้ไขได้
- นายสมชาย ช่วยบรรจง นายช่างโยธา ชี้แจงว่า ที่สมาชิกเสนอเกี่ยวกับโครงการของแต่ละหมู่บ้านนั้น ขอชี้แจงว่า เบื้องต้นในร่างแผนนี้จะมีเป็น โครงการแก้นั้น แต่ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องมี รายละเอียดเมื่อทำโครงการของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งจะต้อง กำหนดความกว้าง ความยาว การวางท่อระบายน้ำ และงบประมาณที่ชัดเจน

นายเสกสรรค์ ประสิทธิ์ ส.อบต.ม.3	ขอพูดในยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ เกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมพัฒนาอาชีพ หน้า 116 ลำดับที่ 20 สนับสนุนกลุ่มอาชีพปลูกต้นมะลิ หมู่ที่ 3 ซึ่งจะต้องแก้ไขเป็นสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนปลูกต้นมะลิทิพย์ หมู่ที่ 3 ซึ่งทำให้ความหมายแตกต่างกันอยู่กับ กลุ่มที่หมู่ที่ 3 กำลังทำกันอยู่ จึงขอแก้ไขตามนี้ด้วย
นายจร ไซไหล ส.อบต.ม.13	เสนอในหมู่ที่ 13 โครงการหอดังสูง ซึ่งไม่มีแล้วมามีเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอดังสูงในปี 2555 ผมต้องการให้ดำเนินการในปี 2553 ซึ่งได้เจาะบาดาลไว้แล้ว
นายสมชาย ช่วยบรรจง นายช่างโยธา	โครงการที่ 30 ของ หมู่ที่ 13 นั้น คิดว่าเป็นโครงการต่อเนื่องกับโครงการเจาะบ่อบาดาล ซึ่งชื่อผิดพลาดในโครงการการ เพราะหมู่ที่ 13 มีระบบท่อจ่ายน้ำทั้งหมู่บ้านแล้ว คงจะต้องแก้ไขเป็นก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง หมู่ที่ 13 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจึงขอแก้ไขด้วย
ประธานสภาฯ	สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง หรือเจ้าหน้าที่จะชี้แจงอะไรเพิ่มเติมบ้าง ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมว่าสมาชิกเห็นควรรับรองร่างแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553 -2555
มติที่ประชุม	รับรอง 23 คนเต็มสภาฯ
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องด่วน - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5	กระทู้ถาม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6	ญัตติอื่น ๆ
ประธานสภาฯ	สมาชิก เจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผู้ใดจะพูดหรือเสนออะไรในสภาก็เสนอได้ และขอฝากสมาชิกต่อจากนี้ขอให้ประสานฝ่ายโยธาเกี่ยวกับโครงการที่จะทำขออนุญาตขุดบ่อประมาณรายจ่ายปี 2553 เพื่อจะได้เสร็จสิ้นตามกำหนด

นายรัชชัย ไชยเทพ  
ปลัด อบต.

พูดถึงการแก้ไขปัญหเกี่ยวกับถนนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจากอุทกภัยปีนี้ 2 ครั้ง ซึ่งเงินในหมวดนั้นได้แก้ไขและใช้จ่ายจนหมด จึงได้ปรึกษากับนายก และหลาย ๆ ฝ่ายในการแก้ไขต่อไป คือ ในปีงบประมาณปี 2553 น่าจะตั้งซื้อรถหกล้อและรถไถ เพื่อจะได้แก้ไขทันทั่วทั้งที่ และประหยัดงบประมาณด้วย ดีกว่าตั้งงบประมาณไว้ซ่อมแซมถนนซึ่งต้องตั้งไว้ทุกปี จึงขอปรึกษาหารือในสภาฯ ให้ได้รับทราบ และโครงการของแต่ละหมู่บ้าน อาจจะลดลงไปบ้าง หรืออาจจะตัดไปบ้าง

นางสุภี สมทรง  
ส.อบต.ม.2

พูดถึงการซื้อรถ ของ อบต.ขนอม ที่ท่านปลัดพูดว่าจะตัดโครงการ ซึ่งไม่ทราบว่าจะตัดของหมู่บ้านใดก็คิดว่าสมาชิกคงจะสะดุ้งกันบ้าง ขอถามแก่นี้

นายรัชชัย ไชยเทพ  
ปลัด อบต.

ชี้แจงว่า จะจัดทำเป็นแผนงบประมาณรายจ่าย ปี 2553 ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ทำ ไม่ใช่จะตัดของหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใด แต่จะเกลี่ยงบประมาณไปบ้าง

นายโชคชัย ทองสม  
นายก อบต.

พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน เช่น เรื่อง ถนน น้ำ ไฟฟ้า และขยะต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านถนน ซึ่งปีนี้น้ำท่วมหลายครั้งในขณะที่กำลังซ่อมถนนอยู่ไม่ทันเสร็จก็ท่วมมาอีกทำให้ต้องเปลืองงบประมาณ จึงนั่งปรึกษากันหลาย ๆ ท่านว่าน่าจะซื้อรถไถ และรถหกล้อ โดยรถหกล้อจะคิดเครนมาด้วยเพื่อยกท่อระบายน้ำและซ่อมไฟฟ้าได้ด้วย ส่วนรถไถ จะซื้อขนาดกลาง ซึ่งจะตัดหญ้าริมถนน พัฒนาชายหาด ช่วยผู้ทำนา ได้สารพัดประโยชน์ อีกอย่างต่อไปเรื่องน้ำ ซึ่งมีปัญหา จึงจะทำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในทุ่งสวน ซึ่งชลประทานก็ได้เข้ามาสำรวจกับนายช่างโยธา อบต.ขนอมแล้ว จึงขอฝากให้ประชาสัมพันธ์และขอความคิดเห็นจากผู้นำท้องถิ่นด้วย ต่อไปเรื่องไฟฟ้าที่ไฟตกค้าง กระแสไฟฟ้าตกก็ได้ประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว แต่การดำเนินการไม่ทันใจล่าช้า ต่อไปเรื่องขยะ บางครั้งไม่ได้เก็บสัก 1 ถึง ก็เป็นปัญหาแล้ว จึงได้ปรึกษากับปลัดและหลาย ๆ ท่านว่าต่อไปน่าจะให้ออกชนดำเนินการ ส่วนพนักงานก็นำมาทำงานด้านอื่น ๆ อีก ต่อไปโครงการโรงเพาะชำก็มีคนดูแล อีกเรื่องคือ โครงการสร้างท่าเรือพานิชย์ในหมู่ที่ 2 งบประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของขนส่งทางน้ำและพานิชย์นาวี ซึ่งเขารับปากจะช่วยเหลือด้านงบประมาณ แต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ทราบมาว่าที่ อบจ.สุราษฎร์ธานี มีแบบแปลนอยู่แล้ว ฉะนั้นจะได้ประสานกับ อบจ.สุราษฎร์ธานี เรื่องแบบแปลนซึ่งถ้าใครสนิทกับบุคคลใน อบจ. ก็ช่วยประสานให้ด้วย

- นายวีระพงษ์ เสนอเรื่อง  
ส.อบต.ม.8
- พูดถึงเรื่องที่น่าขกและปลัดพูดถึง การซื้อรถไถและรถหกล้อ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากจะได้แก้ไขปัญหาคได้อย่างรวดเร็ว โดยนำเงินสะสมมาซื้อก็ได้โดยชะลอโครงการสร้างห้องประชุมก่อน เพราะไม่จำเป็นเท่าไร
- นายรัชชัย ไชยเทพ  
ปลัด อบต.
- พูดถึง การจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งเป็นอำนาจของสภาฯ ที่จะพิจารณาถึงความสำคัญ ร่วมกับผู้บริหารว่าสำคัญหรือจำเป็นมากน้อยเพียงใด และขอฝากสมาชิกเรื่อง แผนที่จะทำแก้ไขต่าง ๆ ที่ฝ่ายโยธาด้วย
- นางสุกฤษี สมทรง  
ส.อบต.ม.2
- จากที่นายกพูดถึงแบบแปลนการสร้างท่าเรือในหมู่ที่ 2 ซึ่งมีที่ อบจ.สุราษฎร์ธานี จึงขออาศัยติดต่อกับ อบจ.สุราษฎร์ธานีเอง
- นายโชคชัย ทองสม  
นายก อบต.
- ขอขอบคุณท่านสุกฤษี ที่ช่วยเหลือ และพูดถึงการทำประชาพิจารณ์ ที่หมู่ที่ 8 ซึ่งเตรียมการไว้ดีมาก จึงขอขอบคุณท่านวีระพงษ์ ด้วยที่อธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจเป็นอย่างดี ต่อไปในงบประมาณปี 2553 จะเน้นการพัฒนาคนเป็นหลัก ทั้งเยาวชนและผู้สูงอายุให้ ได้มีส่วนร่วมให้มากจะได้ส่งเสริมด้านต่าง ๆ และ โคนร้องเรียน 2 เรื่องด้วย คือ เรื่องการบริการของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามเวลาที่กำหนด และเรื่องนายกไม่อยู่สำนักงาน ซึ่งภารกิจมีมากอาจจะไปประชุม แต่ถ้าไม่มีประชุมอะไรจะอยู่ที่สำนักงานตลอด และตอนนี้ก็เป็นตัวแทนของท้องถิ่นในอำเภอขนอมด้วย จึงมีภาระเพิ่มขึ้นมาก จึงขอทำความเข้าใจให้สมาชิกได้รับทราบ
- ประธานสภาฯ
- ผู้ใดมีอะไรจะพูดอีกขอเชิญ ถ้าไม่มีก็ต้องขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุก ๆ ท่าน ขอปิดการประชุม
- ปิดประชุมเวลา 11.10 น.

(ลงชื่อ) พิชิต ภูกิตติกุล เลขานุการสภาฯ  
(นายพิชิต ภูกิตติกุล)  
ผู้จัดรายงานการประชุม



## คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ณรงค์ คงแก้ว  
(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ) วีระพงศ์ เสนเรือง  
(นายวีระพงศ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ) มนต์ ใจเหมาะ  
(นายมนต์ ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ชุติพร คงแก้ว  
(นางสาวชุติพร คงแก้ว)

(ลงชื่อ) ณัฐวุฒิ ทองใหญ่  
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) กัมพล มีชัย ประธานสภาฯ  
(นายกัมพล มีชัย)  
ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาฯ

(นายพิชิต ภูกิตติกุล)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายวีระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ)

(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวชุลีพร คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายฉัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)

ประธานสภา อบต.ขนอม

(นายกัมพล มีชัย)

ผู้ลงนามรับรอง





